

- GVCN và GVBM tiếp tục theo dõi kiểm tra đo thân nhiệt cho học sinh 2 lần / ngày.

- Nhắc nhở học sinh trong việc đeo khẩu trang khi đến trường và từ trường về nhà, thực hiện tốt việc giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ.

- Tuyên truyền nhắc nhở học sinh thực hiện nghiêm thông điệp **5K của Bộ Y tế: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập đông người – Khai báo y tế!**

- Yêu cầu các cán bộ, giáo viên, học sinh thuộc đối tượng bị cách ly y tế, cần tuân thủ tuyệt đối việc cách ly y tế theo đúng quy định. Đối với các trường hợp có ít nhất một trong các triệu chứng (ho hoặc sốt hoặc khó thở) thì chủ động báo cho nhà trường, đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và xử lý y tế khi cần.

- Tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn toàn bộ khu vực trường, lớp, các phòng học chức năng. Cụ thể như sau:

*** Yêu cầu về trang bị bảo hộ, dụng cụ, hóa chất:**

+ Trang phục bảo hộ: Găng tay cao su dài, khẩu trang.

+ Dụng cụ: Xô, chậu, khăn lau.

+ Chất khử khuẩn: Các chất tẩy rửa thông thường như Vim, Javen, Microshield, Cidex, Cidezyme, nước lau nhà diệt khuẩn xả chanh...; hóa chất khử khuẩn có chứa Clo. Đối với các chất tẩy rửa thông thường, pha theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Đối với hóa chất khử khuẩn có chứa Clo hoạt tính như Cloramin B, Cloramin T, Canxi hypochlorite (Clorua vôi)... cần thực hiện theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

*** Các khu vực cần tổng vệ sinh, khử khuẩn:**

+ Khu vực sân chơi, bãi tập: Dọn vệ sinh, loại bỏ rác, phế liệu, phế thải..

+ Lớp học, phòng học chức năng, phòng đồ dùng, thư viện, nhà thể chất, nhà vệ sinh, sân trường, vườn trường... (nền nhà, hành lang, bàn ghế, bảng, cửa sổ, cửa ra vào, cầu thang bộ, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang,...).

+ Các học cụ, điện thoại dùng chung, bàn phím máy tính, đồ dùng cá nhân (ca, cốc, thìa, khăn mặt, chăn, gối ...).

* **Nhân lực huy động** cán bộ, giáo viên nhà trường, thông báo mời phụ huynh học sinh, học sinh tham gia và sử dụng các nguồn nhân lực khác do nhà trường chủ động huy động cho công tác tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn trường.

* **Các bước tiến hành và kỹ thuật thực hiện:** gồm 2 bước



Bước 1: Tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế liệu, phế thải toàn bộ các khu vực trong trường trước khi tiến hành khử khuẩn.

Bước 2: Tiến hành khử khuẩn

+ Đối với nền nhà, hành lang, cầu thang bộ, cửa sổ, cửa ra vào lau bằng chất sát khuẩn thông thường hoặc dung dịch khử khuẩn có chứa Clo hoạt tính, lau xong để khô tự nhiên.

+ Đối với tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, băng, bàn, ghế, học cụ có kích thước lớn... Lau bằng chất tẩy rửa thông thường, để 30 phút, sau đó lau lại 1 lần bằng nước sạch và để khô tự nhiên.

+ Đối với đồ dùng kích thước nhỏ, không thấm nước rửa bằng nước sạch, sau đó ngâm trong dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn có chứa Clo hoạt tính trong 30 phút, rửa lại 2 lần bằng nước sạch, phơi khô hoặc để khô tự nhiên.

+ Học cụ, đồ dùng (bảng điện tử, có nguy cơ bị ăn mòn, hỏng khi bị ẩm) dùng dung dịch vệ sinh chuyên dụng (nếu có) hoặc cồn 70 độ thấm vào giấy thấm sau đó lau chùi bề mặt, để khô tự nhiên. Tuy nhiên, trong giai đoạn này không nên sử dụng các đồ chơi điện tử, khó khử khuẩn.

+ Đồ dùng cá nhân như ca, cốc, thìa ... rửa bằng nước rửa chén bát như thông thường, để khô tự nhiên; khăn mặt giặt hằng ngày; chăn, gối, gấu bông ... giặt hằng tuần.

2. Đối với cán bộ Y tế nhà trường

- Tham mưu Ban Giám hiệu nhà trường chuẩn bị đầy đủ vật tư, cơ sở thuốc theo quy định tại Quyết định 827/QĐ-SYT ngày 06/5/2015 của Sở Y tế Hà Nội về việc ban hành danh mục thuốc thiết yếu, trang thiết bị y tế dùng trong phòng y tế của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội và Công văn số 3586/SYT-NVY ngày 23/7/2015 của Sở Y tế Hà Nội về việc bổ sung danh mục thuốc thiết yếu, trang thiết bị y tế dùng trong phòng y tế của các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Thường xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 gây ra trên các trang thông tin chính thức của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội để tuyên truyền phổ biến thông tin cập nhật cho Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh trong trường.